

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน  
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ลุ่นพิพากษาวันนี้คดีแพะ!” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

๒. “ศาลสั่งปรับ ๕๒ นักพนัน” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

**ลุ่มศาลพิพากษาวันนี้**  
**คดีแพะ!**  
**ชายใบ้หูหนวกร่วมฆ่า**  
**จำคุก 20 ปี รื้อฟื้นไล่จับคนร้ายได้**  
**ยกเป็นคดีตัวอย่างแรกของไทย**

ลุ่มศาลสิ่งบุรีพิพากษาคดีแพะ “พัศกร ลิงคิ” ชายใบ้หูหนวก หลังตกเป็นจำเลยร่วมกันฆ่าผู้อื่นเมื่อปี 51 ศาลฎีกาพิพากษาขึ้นตามศาลชั้นต้น ♦ *อ่านต่อหน้า 12*

## คดีแพะ □ ต่อจากหน้า 1

และศาลอุทธรณ์ให้จำคุก 20 ปี พอดีเมื่อถูกไม่  
ได้ทำผิด-เดินสายร้องขอความเป็นธรรม กระทั่ง  
“ดีเอสไอ” ช่วยรื้อฟื้นคดีจนสามารถจับคนร้าย  
ตัวจริงได้ รองปลัดยุติธรรมระบุเป็นคดีแรก  
ของประเทศไทยที่มีคำพิพากษาหลังศาลมี  
คำสั่งให้รื้อฟื้นคดีอาญา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป  
กระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พ.ศ.๒๕๖๑ อารยวุฒิ  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความลับหน้า  
การรื้อฟื้นคดีอาญา ในคดีที่นายพัศกร สิงลี วิย  
27 ปี ชาวตำบลบ้านเจ้า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  
จำเลยคดีร่วมกับจำเลยอื่น เมื่อปี 2551 ซึ่งมีความ  
บกพร่องทางด้านการได้ยิน เป็นใบ้ นูหมั่น ตาม  
พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526  
เป็นรายแรกของศาลจังหวัดสิงห์บุรี ว่าในวันที่  
11 เม.ย. นี้ จะได้รับทราบผลคำพิพากษาของศาล  
จังหวัดสิงห์บุรี โดยศาลนัดอ่านคำพิพากษาใน  
เวลา 09.00 น.

สำหรับคดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายืนตาม  
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้จำคุก 20 ปี โดย  
พ่อแม่ของผู้ต้องขังไม่เชื่อว่าถูกชายกระทำ  
ผิดจริง จึงมาขึ้นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อ  
กระทรวงยุติธรรม จนกระทั่งพนักงานสอบสวน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบพยาน  
หลักฐานใหม่ ภายหลังจากที่รื้อฟื้นคดีนายพัศกร  
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หลังติดคุกระหว่าง  
การพิจารณาคดี 5 ปี สำหรับพยานหลักฐาน  
ใหม่เป็นประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์ ซึ่งได้เข้า  
ให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนดีเอสไอ จน  
สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 ราย ส่วนอีก 1  
รายยังหลบหนีการจับกุม นอกจากนี้ยังพบวัตถุ  
พยานที่ยืนยันว่านายพัศกรไม่ใช่คนร้ายตัวจริง

พ.ศ.๒๕๖๑ กล่าวอีกว่า กรณีของนาย  
พัศกรถือเป็นคดีตัวอย่างคดีแรกในประเทศไทย  
ที่จะมีคำพิพากษาหลังศาลมีคำสั่งให้รื้อฟื้น  
คดีอาญา โดยในอนาคตผู้ทบทวนคดีต้องใช้ความ  
ระมัดระวังและความรอบคอบในการแสวงหาข้อ  
เท็จจริงก่อนสรุปสำนวนสั่งฟ้อง ทั้งนี้ เพื่อให้  
ความยุติธรรมกับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะผู้

ฟ้องคดีต้องยอมรับในปัญหาและข้อบกพร่อง  
ของตนเอง เพราะการนำคนที่ไม่ได้กระทำความ  
ผิดมาขังคุก 5 ปี เป็นเรื่องที่ทุกขบวนการของ  
ผู้ตกเป็นเหยื่อและครอบครัว แม้จะได้รับการ  
เยียวยาตามกฎหมายแต่แทบจะไม่มีความหมาย  
เพราะได้รับเงินเยียวยาการติดคุกแค่วันละ 300  
บาท ไม่คุ้มกับโอกาสในชีวิตที่ต้องสูญเสียไป  
อย่างไรก็ตามคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ  
ดุลพินิจของศาล

“ขณะนี้คดีรื้อการยื่นคำร้องขอรื้อฟื้น  
คดีอีก 4-5 คดี และมีคดีที่ร้องพิจารณาของ  
ศาลอีก 2 คดี ยังไม่รวมกับคดีร้องเรียนใน  
ลักษณะเดียวกันอีกกว่า 100 คดี ซึ่งผมไม่กังวล  
ว่าการรื้อฟื้นคดีจะสร้างรอยร้าวระหว่างองค์กร  
เพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ เมื่อพบปัญหา  
ก็ต้องร่วมกันแก้ไข แม้ว่าบางครั้งกระบวนการ  
ยุติธรรมอาจจะล่าช้าไปบ้าง” พ.ศ.๒๕๖๑  
กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี  
2551 นายพัศกรตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย  
จากเหตุการณ์งานอุปสมบทใกล้บ้านใน จ.สิงห์  
บุรี ซึ่งเกิดเหตุทะเลาะวิวาทด้วยกับหลายกลุ่ม  
นายพัศกรไปร่วมงานในคืนนั้น ก่อนจะทะเลาะ  
วิวาทกับนายสมคิด ทองกุล ซึ่งอยู่ในอาการเมา  
สุรา เป็นเวลาเดียวกับที่นายสมคิดยังมีเรื่อง  
ทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นอีก 2 คน

ต่อมาพี่ชายนายพัศกรได้นำตัวนายพัศ  
กรกลับบ้าน เพราะเกรงว่าเหตุการณ์จะบาน  
ปลาย ส่วนนายสมคิดถูกนายพศ เกิดผล นำตัว  
กลับบ้าน แต่ระหว่างทางมีชาย 2 คนขังรถ  
จักรยานยนต์ 2 คัน พยายามขังหลังคือนาย  
สราวุธ และนายขวัญชัย ใช้ปืนยิงใส่รถนายสมคิด  
แต่กระสุนพลาดไปโดนนายพศเสียชีวิต หลังเกิด  
เหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่บ้านเพื่อพบ  
นายพัศกร โดยไม่ได้แจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิต  
กระทั่งบ่ายวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางมาที่บ้านอีกครั้ง  
และแจ้งข้อหาฆ่าคนตายแก่นายพัศกร หลังจาก  
นั้นการดำเนินคดีที่ สภ.บางระจัน โดยไม่ได้มี  
พยานหลักฐานชัดเจน เพียงแต่บอกนายพัศ  
กรอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ลงมือยิงหลังงาภิกษุสังฆใน  
คืนนั้น กระทั่งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาล

ฎีกา มีคำพิพากษาว่านายพัศกรกระทำผิดจริง  
ตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 20 ปีดังกล่าว

ที่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 2 ต.บ้านเจ้า  
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผู้สื่อข่าวได้พบกับ  
นายสมคิด หุ่นทอง อายุ 31 ปี พยานสำคัญ  
ที่อยู่ในเหตุการณ์ข้อเท็จจริงผู้ตายขณะจับจำ  
จักรยานยนต์กลับบ้าน ระบุว่าหลังจากที่  
ทะเลาะกันนายพัศกรในทนายของถูกผู้ถูก  
ขังยอมรับว่าตนเองขังต่อท้ายนายพัศกรจริง  
ทำให้เกิดความรุนแรงจนต้องไปโดนหมัดที่  
ตำรวจ สภ.บางระจัน ได้มาสอบสวนคนใน  
คืนนั้น คนเองก็ให้การเฉพาะเรื่องที่เกิดเหตุ  
ในงานเท่านั้น แต่ไม่ทราบว่ามีใครเป็นคนยิง  
และได้ลงนามไปแบบงง ๆ รวมทั้งไปให้การ  
ต่อศาลตามที่ตำรวจบอก จนเป็นเหตุให้นาย  
พัศกรดำเนินไม่หลุด ประกอบกับเป็นคนพิการ  
ด้วย

ด้านทนายเมฆะ สิงลี อายุ 55 ปี มารดา

นายพัศกรบอกว่า ทางดีเอสไอ และกระทรวง  
ยุติธรรม ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ สืบสวนจน  
พบคนร้ายตัวจริง และมีหลักฐานอื่น ๆ มา  
ประกอบ จำเลยได้ให้การรับสารภาพศาล  
พิพากษาลงโทษให้ต้องขัง 12 ปี ซึ่งยังถูกจองจำ  
อยู่ในขณะนี้ และเมื่อเดือน มิ.ย. 2558 ดีเอสไอ  
ได้นำหลักฐานขอรื้อฟื้นคดีใหม่ต่อศาลอุทธรณ์ภาค  
1 ซึ่งได้ให้ความเป็นธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้อง  
และให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา  
ตาม พ.ร.บ.รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ โดยได้สอบ  
พยานบุคคลใช้เวลา 3 วัน พร้อมลงความเห็น  
ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาดำเนินเรื่องต่อไป ขณะ  
เดียวกันทนายความได้ยื่นเรื่องขอประกันนายพัศ  
กร ซึ่งยังมีฐานะเป็นผู้ต้องขังอยู่ให้ได้รับการช่วย  
เหลือจากเงินกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
เป็นเงิน 7 แสนบาท ได้ประกันตัวออกมา และ  
ทุกเดือนจะต้องไปรายงานตัว จนกว่าคำพิพากษา  
จะมีผลเป็นอย่างไร.

MIC	วิทยาลัยการศึกษาศรีนคร THE COLLEGE OF STUDIES	Subject Headline :
Source :	วิทยาลัยการศึกษาศรีนคร Page : 13	No :
Date : 1 / 1 / 2560		

### ศาลสั่งปรับ 52 นักพนัน

ที่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พนักงานอัยการคดี แขวงพระนครเหนือ 2 เก็บโจทก์ยื่นฟ้อง นายสมถวิล งามแพรวพรพ กับพวกรวม 52 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันลักลอบการเล่นพนันไฮโล พนันแอทรีพียส์ลับกันโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีเมื่อวันที่ 8 เม.ย. เวลา 22.00 น. ทหารร่วมกับตำรวจ สน.หัวหมากบุกเข้าจับกุมบ่อนไฮโล “เสียดื้อ” ปากซอยร่มเกล้าฯ 127 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ พบพวกจำเลยลักลอบเล่นพนันไฮโล ชีตเงินสด 3,900 บาท แผ่นไฮโล และอุปกรณ์การเล่นเป็นของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดี จำเลยทั้งหมดรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพวกจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง พิพากษาลงโทษปรับจำเลยคนละ 1,000 บาท และชดเชยของกลาง ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยื่นฟ้องของอัยการวันนี้ไม่มีคนมารับเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่น และเจ้ามือรับกินรับใช้ มีเพียงนักพนันเพียง 52 รายเท่านั้น.

Source :

สยามธุรกิจ

Date : 11 JULY 2560

Page :

4

No :



เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและ  
 ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ผู้พิพากษา และ ลูกขุนฯ เทียสุวรรณ  
 ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ให้การต้อนรับ นุชญา ชาลี  
 กุล ท้าเชื้อย เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ  
 ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ